



# Prince William County

PUBLIC SCHOOLS

Providing A World-Class Education

Thưa các gia đình PWCS thân mến:

Đầu mùa thu này, Văn phòng Chương trình và Dịch vụ Học sinh Anh ngữ của Sở Giáo dục Quận Prince William (PWCS) đã trao đổi với các gia đình Học sinh Anh ngữ về sự tham gia của họ vào *ACCESS for ELLs* (ACCESS). Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cung cấp cho bạn một số thông tin về kỳ thi này và lý do tại sao nó được tổ chức.

ACCESS là tên gọi chung cho bộ đánh giá mà Hội Đồng Giáo Dục Virginia đã thông qua để giúp giám sát sự phát triển tiếng Anh của học sinh và để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra liên bang hàng năm. Khi làm ACCESS, học sinh được đánh giá trong bốn lĩnh vực ngôn ngữ *đọc, viết, nói và nghe*. Kết quả từ ACCESS cung cấp cho nhân viên của chúng tôi thông tin có giá trị hỗ trợ họ trong việc đưa ra các quyết định quan trọng về giảng dạy và lập kế hoạch cho học sinh của quý vị. Cụ thể hơn, kết quả ACCESS giúp chúng tôi theo dõi sự phát triển tiếng Anh của học sinh và xác định khi nào người học đa ngôn ngữ đã đạt được trình độ tiếng Anh theo định nghĩa của Hội đồng Giáo dục Virginia.

ACCESS sẽ được quản lý tại trường của học sinh từ ngày 12 tháng 1 năm 2021 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021. Bởi vì ACCESS là một phần của hệ thống trách nhiệm của Virginia, nó phải được quản lý tại chỗ tại các trường học trong điều kiện kiểm tra an toàn. Trong khi làm ACCESS, tất cả các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn liên quan đến COVID-19 sẽ được tuân thủ, bao gồm cả khoảng cách thích hợp và đeo khẩu trang. Học sinh đang học trực tiếp sẽ được đánh giá vào những ngày có mặt ở trường. Gia đình của học sinh đang học ảo 100% được yêu cầu liên hệ với nhân viên trường học của học sinh để sắp xếp thời gian ngày và giờ cho học sinh của họ tham gia. Xin lưu ý rằng, nếu các gia đình chọn không cho học sinh tham gia ACCESS trong năm nay vì lo lắng liên quan tới COVID-19, học sinh đó vẫn sẽ được cung cấp các dịch vụ dành cho học viên tiếng Anh. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, nếu họ không tham gia, thì họ sẽ không đủ điều kiện để thoát khỏi chương trình Học viên tiếng Anh vì các quy tắc đã được Hội đồng Giáo dục Virginia thông qua.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho học sinh của bạn để tham gia ACCESS vào mùa xuân 2021 là khuyến khích họ cố gắng hết sức khả năng của họ. Khi có kết quả ACCESS, một báo cáo về thành tích của học sinh sẽ có sẵn để bạn xem xét. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ACCESS, vui lòng truy cập liên kết sau đây đến trang web ACCESS: <https://wida.wisc.edu/assess/access>.

Trân trọng,

Paul F. Parker, PhD  
Giám sát Khảo thí

DR. PAUL F. PARKER  
*Supervisor of Testing*

P.O. BOX 389, MANASSAS, VA 20108 • WWW.PWCS.EDU • 703.791.8308, FAX 703.791.7366